

10/08/2017

## Tôi ước mình có thể học Tiếng Tây Ban Nha theo cách này!

Hôm nay, tôi ngồi trong giờ Tiếng Anh của 1 giáo viên - thầy là 1 trong số 4 giáo viên đã làm việc ở Koala House được 5 năm học. Khi tôi ngồi đó quan sát lớp, tôi đã không giúp gì nhưng tôi nghĩ " Tôi ước sao giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha của tôi sử dụng cách tương tự như này để dạy Tiếng Tây Ban Nha, như cách mà thầy Koos đây đang sử dụng để dạy Tiếng Anh cho các cháu". Có thể nếu giáo viên dạy Tiếng Tây Ban Nha của tôi có cách đó, tôi đã có thể nói Tiếng Tây Ban Nha ngay lập tức. Với những quý vị còn đang tò mò về những điều tôi đang nói thì hãy đọc tiếp theo như nào nhé!



Thầy Koos đã mở đầu giờ học với 1 trò chơi "HỎI VÀ TRẢ LỜI" để ôn tập lại những điều trẻ đã khá quen thuộc: "What are you wearing today?" "What color do you like?" "What's the weather like outside today?" "How are you feeling?" "Do you have shorts and a t-shirt?" "Do you like to eat chocolate?" "What do you like to drink?" ... Sau điều này, tất cả các cháu đã đứng dậy và rất hào hứng hát 1 số bài hát ưa thích. Tôi có thể nói đây là những bài hát ưa thích của các

cháu vì cái cách các cháu vừa hát vừa làm các hành động minh họa cho bài hát. "Can an elephant jump? No, it can't. Can an elephant fly? No, it can't. Can an elephant walk? Yes, it can. An elephant can walk. Walk. Walk. Walk...Walk. Stop!..." Tiếp theo, Thầy Koos ôn tập lại từ vựng từ chủ đề trước " The classroom" và chơi 1 trò chơi có tên " Hit it". Với những thẻ flashcard trên sàn, thầy giáo có thể miêu tả về 1 từ nào đó và 2 bạn nhỏ sẽ được lựa chọn lên để chơi phải tìm ra đúng từ thầy giáo đang nói đến và đập vào nó. Người nào đập vào thẻ từ đầu tiên sẽ được giữ nó. Sau khi tất cả mọi người đều có cơ hội chơi và chiến thắng 1 số thẻ, các cháu sử dụng những thẻ mà mình có được để chơi 1 trò chơi khác có tên gọi " Run, Run, Run". Các cháu ở cuối phòng đầu này và thầy Koos đứng ở cuối phòng đầu kia, thầy sẽ nói to , "I want the (paintbrushes),( Tôi muốn bàn chải đánh răng) hoặc thầy sẽ hỏi "Who has the (chairs)?" ( Bạn nào có ghế?). Khi thẻ của 1 cháu được lựa chọn, cháu sẽ cầm thẻ của mình chạy đến chỗ thầy Koos và nói to: I have the (paintbrushes)." "I have the (chairs)..." Các cháu rất thích cầm thẻ của mình chạy và đưa chúng cho thầy giáo. Cuối giờ học với thầy Koos, các cháu trông rất thỏa mãn. Tôi cũng vậy. Mỉm cười.

A handwritten signature in black ink that reads "Darren Czeczuga".

Darren Czeczuga.

Cố vấn giáo dục

